

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền cho biết, trong ngày 28/7/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 1.503 mẫu cho 4.119 người và test nhanh 8.586 mẫu cho 10.918 người. Kết quả khẳng định có 244 ca dương tính (bao gồm 91 ca công bố buổi sáng và 153 ca công bố buổi trưa; so với ngày hôm qua, tăng 91 ca.

Cụ thể, có 105 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 66 ca trong khu vực phong tỏa, 73 ca trong cộng đồng được phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tính đến nay, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh cộng dồn là 2.673 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Siết chặt kiểm soát, cố gắng đến 01/8 sẽ có chuyển biến tích cực

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, Đồng Tháp đã qua 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù đã cố gắng kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn nhưng số ca nhiễm vẫn còn tăng cao, nguyên nhân là do các địa phương đang đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng.

Chỉ còn 05 ngày nữa là đến thời điểm dự kiến kết thúc giãn cách xã hội (ngày 01/8) theo Công văn 365/UBND-THVX. Thời gian vàng không còn nhiều, do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các cấp phải vào cuộc mạnh hơn, đến 01/8 nhất quyết phải có chuyển biến tích cực và kiểm soát ổn định tình hình. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tạm dừng hoạt động Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi

Tái kiểm tra tình hình thực hiện quy định “3 tại chỗ” của doanh nghiệp, Đoàn Kiểm tra liên ngành phòng, chống Covid-19 theo Quyết định 120 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận số công nhân hiện tại của doanh nghiệp tăng 111 người so với số lượng đăng ký trước đó, tuy nhiên doanh nghiệp không khai báo.

Qua kết quả xét nghiệm, có 03 trường hợp dương tính Covid-19, đã cách ly tập trung, đáng lưu ý, 03 trường hợp này không nằm trong danh sách đăng ký trước đó. Hiện đã xác định 16 F1 có liên quan. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Tăng cường các giải pháp cấp bách để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh

Trong đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục bố trí cho 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc luân phiên. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cư trú ở huyện, thành phố này nhưng làm việc ở địa bàn huyện, thành phố khác phải thực hiện nghiêm việc nghỉ trưa trong cơ quan, đơn vị; chỉ ra đường khi đi làm hoặc có yêu cầu hết sức cấp thiết, đồng thời vận động gia đình, người dân nghiêm túc chấp hành. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Kết nối tiêu thụ nhãn và các sản phẩm OCOP

Chương trình được thực hiện bằng hình thức trực tuyến do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức.

Hội nghị kết nối tiêu thụ Nhân và các sản phẩm OCOP năm 2021 sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ, ngày 29/7 theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Đồng Tháp, Sóc Trăng và Hà Nội nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, người nông dân quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, các kênh thương mại điện tử và cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm tại thành phố Hà Nội và các địa phương trên cả nước. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949